

TIWSC เวทีสุดยอดวงดุริยางค์เครื่องเป่า



วงดุริยางค์เครื่องเป่าของไทยที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดในแถบเอเชีย สามารถคว้าแชมป์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานานาชาติมาแล้ว

และเพื่อสานต่อเวทีที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัด **ประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ปี 2562** ซึ่งด้วยรางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่า 4,330,000 บาท หรือ **Thailand International Wind Symphony Competition 2019 (TIWSC)** ที่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงในปีที่ผ่านมา รายการนี้เป็นเวทีที่ทุกคนรอคอย เนื่องจากเป็นสมรภูมิตนตรีเครื่องเป่าระดับนานาชาติ มีหลายประเทศเข้าร่วมชิงชัย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้มีวงจากต่างชาติเข้าร่วมชิงชัย อาทิ ประเทศฮ่องกง และวงจากประเทศฟิลิปปินส์ ที่เข้าร่วมแข่งขันเป็นปีแรก นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีโลก อาทิ ดร.ไบรอัน ที.กิลปี ศาสตราจารย์ด้านดนตรีเครื่องเป่า และสมาชิกวง Brass และ Woodwind Quintets มหาวิทยาลัยอินเดียนาในปี 1998 ร่วมเป็นกรรมการตัดสินด้วย

ดร.ณรงค์ ปรารงค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่าการจัดประกวดในปีที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับและประสบความสำเร็จอย่างสูง ทั้ง



จากเยาวชนไทยและระดับนานาชาติ สะท้อนได้จากตัวเลขของทีมที่สมัครร่วมประกวดมีจำนวนเพิ่มขึ้นปีนี้ทั้งหมด 83 ทีม และการที่ไทยเป็นเจ้าบ้านในการจัดประกวดดนตรีระดับนานาชาติ จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ ประจำปี 2562 แบ่งเป็นรุ่น Class

A 10 วง, รุ่น Class B 10 วง, รุ่น Class C และ D รุ่นละ 16 วง โดยรอบรองชนะเลิศจะจัดขึ้นระหว่าง 1-4 เมษายน และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 6 เมษายน ณ มหิตลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

นายภาณุวัตร พงษ์สะพรั่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประธานวงโยอาวาทิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว หนึ่งในวงแชมป์เมื่อปีที่แล้ว และกำลัง

ทุ่มซ้อมอย่างหนักเพื่อลงแข่งขันป้องกันตำแหน่งในปีนี้ บอกว่า การเป็นแชมป์ว่ายากแล้ว การรักษาแชมป์ยากกว่า เพราะคู่แข่งทุกคนต่างก็พัฒนาตัวเองขึ้น ทำให้วงเราต้องฝึกซ้อมอย่างหนัก ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 4 ทุ่ม เพื่อพัฒนาตัวเองและกลับไปรักษาแชมป์ให้ได้ โดยจะเน้นเรื่องตัวโน้ตตั้งแต่เสียงแรกจนเสียงสุดท้ายของบทเพลง ต้องละเอียดทุกขั้นตอน ต้องไม่ผิดพลาด เหน็ดเหนื่อยเป็นการส่งเสริมความสามารถของเด็กให้แสดงออกอย่างถูกวิธี และให้เยาวชนอย่างพวกตนได้ทำตามฝัน

ด้านทีม Zalymanian Wind Orchestra ผู้ชนะเลิศ Class A ประเภทไม่จำกัดอายุของปีที่แล้ว ที่ทุ่มฝึกซ้อมเช่นกัน แม้ทีมนี้จะมีอายุต่างกัน แต่ฝีมือดนตรีโดดเด่น พร้อมโชว์พลังบนเวทีแข่งขันที่กำลังจะมาถึง **นายอรรถสิทธิ์ วัฒนาวงศารัตน์** หัวหน้าวง Zalymanian Wind

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Section: โลกสีเขียว/Teen Zone

วันที่: อาทิตย์ 24 มีนาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25364

Col.Inch: 54.17 Ad Value: 113,757

หัวข้อข่าว: TIWSC เวทีสุดยอดวงดุริยางค์เครื่องเป่า

หน้า: 14(ซ้าย)

PRValue (x3): 341,271

คลิป: สีสี

Orchestra กล่าวว่า สมาชิกในทีมมีทั้งหมด 60-70 คน อายุต่ำสุด 14 ปี และอายุมากที่สุดอยู่ที่ 44 ปี ทุกคนในวงล้วนมีหัวใจที่รักดนตรีเหมือนกัน และมีความฝันเดียวกัน คือ การได้บรรเลงดนตรีที่ทุกคนชื่นชอบบนเวทีระดับโลก ทำให้เล่นดนตรีออกมาได้อย่างมีความสุข ซึ่งปีนี้ได้เตรียมไม่ได้ดีมาสู้กับคู่แข่ง และยิ่งใกล้ถึงวันแข่งขันจริง ทีมก็นัดซ้อมกันบ่อยมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณโครงการดี ๆ แบบนี้จากคิง เพาเวอร์ ที่เปิดโอกาสทางด้านดนตรีของไทยให้ไปไกลระดับโลก

การแข่งขันในปีนี้นอกจากถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแล้ว ยังมีไฮไลต์พิเศษภายในงาน จะได้พบกับ “ตูน บอดี้สแลม” ที่จะมาสร้างสีสัน โชว์ร้องเพลงร่วมกับวงดุริยางค์เครื่องเป่าเป็นครั้งแรก!! เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีความรักดนตรีไม่ย่อท้อต่อการเดินทางตามความฝัน และกล้าที่จะก้าวออกมาแสดงศักยภาพที่มีอยู่ให้โลกได้เห็น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมเข้าชมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายนนี้ ระหว่างเวลา 08.30-21.30 น. ณ มหิตลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-800-2525 ต่อ 3109, 01-2849-6565 ต่อ 6604 และ 6609.

Mr.J